



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 มีนาคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4922

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 38.48 Ad Value: 51,948

PRValue (x3): 155,844

คลิก: ลีสี่

หัวข้อข่าว: ฉัตรชัยสั่งทบทวนขายยาง กยท.พร้อมเทภายในมี.ค.

ฉัตรชัยสั่งทบทวนขายยาง กยท.พร้อมเทภายในมี.ค.

กยท.ลั่นเดินหน้าขายยางต่อหลังราคาร่วงจนต้องเบรกประมูลตลอดสุดท้าย 1.2 แสนตันกลางเดือน มี.ค.นี้ออกไปด้าน "ฉัตรชัย-จินตนา" กำชับเข้มงวดผู้ไม่หวังดีกดราคา ให้อบตททวนช่วงเวลาขายยางตลอดสุดท้ายใหม่

นายอิทธิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ กยท.ทบทวนการระบายยางในสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ประมาณ 1 แสนตัน จากยางสต็อกที่มียังคงเหลือประมาณ 3.1 แสนตัน เพราะเห็นว่าราคายางแกว่งตัวในทิศทางที่ลดลงกับราคาตลาดโลก แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการปรับตัวลดลงของราคายางไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากตลาดจีนมีการแกว่งตัวลดลงประมาณวันละ 2-3 บาท/กก. จึงน่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อรอการตีกลับรับช่วงฤดูปิดกรีตที่ยางจะไม่ค่อยออกสู่ตลาดแล้ว

"สต็อกยางภาครัฐขณะนี้เหลือประมาณ 1 แสนตัน และขายไปแล้ว 2 แสนตัน ขายได้ตลอดแรกราคา 69 บาทต่อ กก.ขายล็อต 2 ได้ราคาประมาณ 72-73 บาท/กก. รวมประมาณ 14,000 ล้านบาท มีบางส่วนโอนเข้าให้หน่วยงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพราะตามระเบียบการบริหารสต็อกรัฐบาล หากมีการขายยางได้จะต้องคืนเงินแก่เจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันหลังจากมีการส่งมอบยางและจ่ายเงินแล้ว ดังนั้นยางที่เหลือ คาดว่าวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.นี้จะนำเรื่องการประมูลยางที่เหลือในสต็อกรัฐบาลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสต็อกและขายทันทีเพื่อให้ทุกชั้นตอนจบไม่เกินเม.ย.นี้ เพราะช่วงนี้ราคายางขยับขึ้นมาแล้ว พล.อ.ฉัตรชัยไม่ได้เบรกให้ระบายยางในสต็อก แต่ให้ไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาว่ามีความผิดปกติหรือไม่เท่านั้น"

ขณะที่แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ล่าสุด ในที่ประชุมผู้บริหาร



อิทธิชัย สุขสะอาด

กระทรวงเกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัยได้สอบถามถึงสถานการณ์ยางพารา ซึ่งนายอิทธิชัยชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการระบายยางที่เหลือและเตรียมระบายตลอดสุดท้ายในเดือน มี.ค.นี้ หากระบายยางในสต็อกหมดก็จะสามารถปิดบัญชีโครงการรัฐและส่งมอบเงินคืน ธ.ก.ส.ได้หมด

ทั้งนี้ในระหว่างการชี้แจงรายละเอียดและความคืบหน้าของการระบายสต็อกยางพารา นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับสัญญาณมาจากผู้ส่งออกยางไทยว่า เมื่อไทยจะขายยาง 1 แสนตัน ผู้นำเข้ายางพาราในตลาดโลก ได้พยายามกดราคาซื้อยางพาราจากประเทศผู้ส่งออกให้ต่ำลง ดังนั้น หากสามารถรอตลาดการขึ้นราคาของพาราของโลกโดยชะลอการขมายางพาราไทยออกไปประมาณ 2 เดือน น่าจะทำให้สถานการณ์ราคายางพาราดีขึ้นกว่าการระบายในเดือนหน้า เช่นเดียวกับ รมว.เกษตรฯ เองก็ระบุว่าได้รับสัญญาณเช่นเดียวกันนี้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชารัฐ ดังนั้น จึงสั่งกำชับให้ กยท.พิจารณาทบทวนช่วงเวลาการระบายยางพาราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคายางในตลาดโลก

รหัสข่าว: C-170313023022

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21601

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.88 Ad Value: 92,640

PRValue (x3): 277,920

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน



กยท.เดินหน้าฟันฟูยางได้

น้ำท่วมภาคใต้ยาวนานต่อเนื่องถึง 2 เดือนเศษ ส่งผลให้แหล่งปลูกยางมากที่สุดของประเทศไทยเสียหายเป็นวงกว้างกว่า 7 แสนไร่ มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนหลายหมื่นครัวเรือน...แต่กระนั้นชาวพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้ำท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง

การลงพื้นที่สำรวจสวนยางที่ได้รับความเสียหาย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พบสวนยางจนน้ำเกิดความเสียหายไม่ให้เห็นผลผลิต 32,855 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 3,988 ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร ปัตตานี ตรัง กระบี่ นราธิวาส ยะลา และสงขลา พร้อมได้ไปส่งเสริมและสนับสนุนปลูกยางใหม่ทดแทน โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก ยางอายุเริ่มปลูกถึง 2 ปีครึ่งเป็นยางเล็กที่ได้รับความเสียหายสูงจะต้องเร่งปลูกใหม่ทดแทน...กลุ่มสอง เป็นต้นยางอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7 ปี หากเสียหายจะจ่ายเงินช่วยเหลือในการปลูกเสริม

ส่วนกลุ่มสุดท้ายเปิดรีดแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีการทาบมากนัก แต่หากเกิดความเสียหาย ต้องไปขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามหลักเกณฑ์ของ กยท.ได้ไร่ละ 16,000 บาท



เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ได้มอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางที่นครศรีธรรมราช 800 ราย รายละ 3,000 บาท มีพื้นที่สวนยางเสียหาย 3,623.75 ไร่ รวม 2.4 ล้านบาท เป็นเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากงบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (6) สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสีย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวสวนยางและยังจะต้องไปมอบอีกหลายจังหวัดรวมเป็นเงิน 11,739,000 บาท

พร้อมได้กำชับให้ผู้อำนวยการ กยท.ทุกจังหวัด ลงพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และแนวทางการฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี เพื่อให้ต้นยางกลับมาให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่าลืมคอยสอดส่องดูแล ตรวจสอบการจ่าย-การรับเงิน อย่าให้ข้าราชการเก็บหัวคิวเหมือนอดีตที่ผ่านมา.

สละ-เล-เต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 - ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 1632

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 31.89 Ad Value: 35,079

PRValue (x3): 105,237

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: การยางฯทุ่มงบ 11 ล้าน ช่วยชาวสวนยางน้ำท่วม

การยางฯทุ่มงบ 11 ล้าน >ช่วยชาวสวนยางน้ำท่วม

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติ กยท.ได้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบ โดยพบว่า มี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรประสบภัย 800 ราย เนื้อที่ 3,624 ไร่ จ.พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย 223 ราย เนื้อที่ 1,415 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย 616 ราย เนื้อที่ 8,319 ไร่ จ.ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย 5 ราย เนื้อที่ 23 ไร่ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรประสบภัย 80 ราย เนื้อที่ 392 ไร่ จ.ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย 805 ราย เนื้อที่ 7,631 ไร่ จ.กระบี่ มีเกษตรกรประสบภัย 122 ราย เนื้อที่ 272 ไร่ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรประสบภัย 79 ราย เนื้อที่ 481 ไร่ จ.ยะลา มีเกษตรกรประสบภัย 89 ราย เนื้อที่ 162 ไร่ และ จ.สงขลา มีจำนวนเกษตรกรประสบภัย 138 ราย เนื้อที่ 677 ไร่

ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น




11,739,000 บาท

“กยท.ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวน

ยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีต” นายธีรวัช กล่าว

ทั้งนี้ กยท. ได้แบ่งการช่วยเหลือตามอายุต้นยาง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตั้งแต่ 0-2 ปีครึ่ง เป็นยางเล็กโอกาสเสียหายสูง กลุ่มอายุยาง 2 ปีครึ่งถึง 7 ปี คือก่อนเปิดกรีต และกลุ่มที่เปิดกรีตแล้ว ซึ่งกรณีนี้สวนยางเปิดกรีตแล้วมีความเสียหาย สามารถขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามหลักเกณฑ์ของ กยท. ไร่ละ 16,000 บาท และในส่วนของกลุ่มยางเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างให้การปลูกแทน กยท. จะดำเนินการเร่งจัดงวดงานเพื่อปลูกใหม่ต่อไป

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>มติชน กรอบ่าย</p> <p>Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100</p>	<p>Section: First Section/คนเมือง วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14246 หน้า: 7(ล่าง) Col.Inch: 19.31 Ad Value: 21,241 PRValue (x3): 63,723 คลิป: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: กรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรฯ เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542</p>
---	---	--

กรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรฯ เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542

นายธีรพงศ์ ดันดีเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมยางได้มีการประกาศใช้มาหลายสิบปีแล้วโดยการแก้ไขครั้งล่าสุดคือเมื่อปี พ.ศ. 2542 เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ออกคล่องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบยางพาราพอสมควร เช่น การประกาศใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการยางของไทย พ.ร.บ.ควบคุมยางก็ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ออกคล่องตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทบทวน แก้ไข พ.ร.บ.ในมาตราต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจการยางไทย ซึ่งคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรฯ ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อขับเคลื่อนการเสนอแก้ไขโดยจะส่งร่าง พ.ร.บ.ไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีคณะทำงานด้านยางพาราอยู่ประมาณ 60 กว่าจังหวัดแล้วให้คณะทำงานแต่ละจังหวัดประเมินว่าไม่สอดคล้องหรือต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดส่งกลับมายังสภาฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

หลังจากนั้นจะมีการรวบรวม โดยคณะทำงานจะเข้ามาศึกษาและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้คณะทำงานจะมีบุคลากรจาก การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และหลายภาคส่วนเข้าร่วม เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะมีการระดมสมองกันอีกครั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาวิเคราะห์ว่าเหมาะสม

หรือไม่ที่จะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป คาดว่าจะใช้เวลา 1 - 2 เดือน ในการดำเนินการเสนอร่างฉบับแก้ไข คาดหวังว่าการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 นี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจะได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ กยท.เองก็ประสบปัญหาเรื่องของอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ที่ส่งออก โดยการยางได้มีการปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบ วิธีการในการจัดเก็บเพื่อให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมยาง ถ้าการยางจัดเก็บเงินสงเคราะห์ได้มากกว่าเดิมก็จะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์เพราะจะมีเงินกองทุนเกษตรกรที่จะนำไปพัฒนายางทั้งระบบมากขึ้นด้วย

นายธีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากสถานการณ์ถูกกักยาคได้เริ่มคลี่คลาย สภาฯ ได้เร่งสำรวจความเสียหายของสวนยางซึ่งมีพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ พบสวนยางเสียหายจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้กว่า 32,000 ไร่ ในการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น สภาฯ ได้ทำการเสนอแนวทางที่ช่วยเหลือไว้ 2 แนวทาง โดยขอให้รัฐบาลยกเว้น ผ่อนผันในการชำระเงินกู้ของ ธ.ก.ส. 3 ปี กับขอให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรกรรม ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ จะได้รับเงินสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรายละ 3,000 บาท จากงบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3,913 ราย



กรุงเทพธุรกิจ <http://www.bangkokbiznews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: สัปดาห์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10:31

Site Value: 30,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: ยางพาราแพง ชาวสวนเร่งกรีดยาง ก่อนโค่นขายไม้

ยางพาราแพง ชาวสวนเร่งกรีดยาง ก่อนโค่นขายไม้



การยางแห่งประเทศไทย เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าชนะ- อ.ไชยา ขณะที่ชาวสวนเร่งกรีดยางช่วงกลางวันเนื่องจากยางแพง

ภายหลังจากหลายพื้นที่ใน จ.สุราษฎร์ธานีประสบภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง และขณะนี้ยังมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานภาครัฐทยอยให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นฟูและการประกอบอาชีพเสริม และล่าสุดทางการยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา ได้ทยอยให้ความช่วยเหลือชาวสวนยาง ที่ประสบกับภัยพิบัติกับเจ้าของสวนยาง ที่มียางล้มตายและเสียหายจากภัยพิบัติรายละ 3,000 บาท

นายญาณกิตต์ ฮารุติน ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย สาขา ไชยา กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยให้การช่วยเหลือชาวสวนยาง ที่ประสบอุทกภัยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา กับเจ้าของสวนยางรายละ 3,000 บาท ตามระเบียบของทางราชการโดยช่วงนี้ทยอยให้การช่วยเหลือเรื่อยๆ และสำหรับเจ้าของสวนยางที่ต้องการปลูกยางใหม่ ทางการยางแห่งประเทศไทยให้การดูแลไร่ละ 16,000 บาท เป็นเวลา 6 ปีครึ่งจนกว่าจะกรีดยางได้ พร้อมกับแนะนำการปลูกพืชเสริม ช่วงระหว่างที่กรีดยางไม่ได้เช่นพาะเห็ด ปลูกกล้วยหอม เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งช่วงน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.ท่าชนะและไชยาครั้งนี้พบว่ารุนแรงมาก สวนยางแปรเปลี่ยนสภาพเป็นบริเวณกว้าง

ขณะเดียวกันชาวสวนยางบางรายเร่งกรีดยางในช่วงกลางวัน เพื่อที่จะเอาน้ำยางให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะโค่นยางเตรียมปลูกยางใหม่ เนื่องจากยางราคาแพงโดยยางแผ่นดิบ กก.ละกว่า 70 บาท น้ำยาง กิโลกรัมละกว่า 50 บาท ยางก้อนถ้วยและเศษยางโดยราคาแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะปริมาณยางในท้องตลาดมีน้อย และยางที่เหลือจากประสบอุทกภัยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงผลัดใบอีกด้วย

น.ส.วิไลวรรณ แก้วงาม อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 146 ม.4 ต.สมอทอง (บ้านทุ่งเสียน) อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนเองเป็นลูกจ้างกรีดยางตอนนี้ยางราคาดีมาก เจ้าของสวนยางให้เร่งกรีดยางก่อนที่โค่น และขายยางถ้วยจะไม่เน้นทำยางแผ่น โดยมีรายได้เมื่อแบ่งกับเจ้าของสวนยางคนละครึ่งแล้ว จะมีรายได้วันละประมาณ 700 บาท และกรีดยางทุกวันเพื่อที่จะเร่งเอาผลผลิตให้ได้มากที่สุดก่อนโค่นยาง



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13:41

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เตรียม...

การยางแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เตรียมเงินกว่า 200 ล้านบาท ให้อุปถัมภ์



แหล่งที่มา : นครศรีธรรมราช

วันที่ข่าว : 10 มีนาคม 2560

การยางแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เตรียมเงินกว่า 200 ล้านบาทให้อุปถัมภ์

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการ กยท. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องเงินสวัสดิการ ใน พรบ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 (5) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีประสบอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย หรือ เสียชีวิต ได้ออกระเบียบนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ปีนี้ ขณะนี้อยู่ในช่วงการช่วยเหลือเกษตรกร เน้นเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ จากการสำรวจมีเกษตรกรประสบภาวะน้ำท่วม ต้นยางเสียหาย 9,313 ราย บอร์ด กยท. มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ อนุมัติเงิน 11 ล้านบาทเศษ มาเยียวยาเบื้องต้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ ให้สำรวจเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้นยางตาย จนเสียหายสวน หมายถึง ต้นยางตาย หรือเสียหาย หรือหน้ากรีดเสียหาย ในหนึ่งไร่ไม่น้อยกว่า 20 ต้น จะเข้าข่ายเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท

เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก กยท. ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการนี้ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. นอกจากนั้น กรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต หรือคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เอาไว้ เสียชีวิต ระเบียบนี้จะเอื้อให้ช่วยเหลือคนกรีดยาง ลูกจ้างกรีดยาง รายละ 3,000 บาท อีกด้วย

ในมาตรา 49 (5) จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการกู้เงิน นำไปทำอาชีพเสริม รักษาพยาบาล กยท. ให้อุปถัมภ์ไม่เกิน 50,000 บาท กยท. จะให้ชดใช้ภายใน 2 ปี คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่เดิมขณะที่เป็น สกย. ไม่มีกรณีการช่วยเหลือให้อุปถัมภ์เงิน หรือกรณีเกษตรกร ต้องรอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน ประมาณไม่เกิน 2 เดือนจะใช้สิทธินี้ได้ เตรียมเงินกู้ยืมไว้ประมาณ 250 ล้านบาท จากทั้งหมดที่เตรียมไว้ 398 ล้านบาท แบ่งเป็นชดเชยกรณีเสียชีวิต อุทกภัย ภัยแล้ง ประมาณ 50 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/การตลาด

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9600

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 26.31 Ad Value: 28,941

PRValue (x3): 86,823

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วงล้อเศรษฐกิจ: คาดส่งออกปีนี้โต0.8%



คาดส่งออกปีนี้โต0.8%

การส่งออกสินค้าของไทยเดือนม.ค. 2560 ขยายตัวดีติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ที่ 8.8% YoY (เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานเปรียบเทียบกับต่ำในปีก่อน (มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยเดือนม.ค. 2559 อยู่ที่ 15,711 ล้านดอลลาร์) ประกอบกับได้แรงหนุนจากการส่งออกทองคำที่ยังขยายตัวได้ดี

อีกทั้งมูลค่าส่งออกสินค้าที่ราคาผูกโยงกับน้ำมัน ได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงปิโตรเคมีเติบโตสูงบนเลขสองหลักจากอานิสงส์ของราคาน้ำมันดิบที่ยังประคองตัวเหนือระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล

ในขณะที่เดียวกัน เมื่อหักมูลค่าส่งออกทองคำและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (ไม่รวมยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง) แล้ว การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวที่ 4.8% YoY

การส่งออกสินค้าไทยไปยัง 5 ตลาดหลักอย่างจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ

สหภาพยุโรป และอาเซียน ยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทางด้านราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน รวมถึงสินค้าโลกกึ่งแจ้งที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าไปยังตลาดตะวันออกกลาง ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกเครื่องปรับอากาศและรถยนต์ซึ่งพาณิชย์ที่ลดลง

มองว่า อัตราการขยายตัวของ การส่งออกสินค้าไทยในแต่ละเดือนของปี 2560 จะมีการแกว่งตัวค่อนข้างสูงตามฐานของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเทคนิค ในขณะที่เดียวกัน แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยจะเริ่มทยอยผ่อนคลายลงในแต่ละเดือน นั่นเป็นเพราะการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตลอดปี 2560 คาดว่าจะมีทิศทางที่ค่อนข้างทรงตัวจากช่วงปลายปี 2559

ดังนั้น จึงยังคงประมาณการมูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2560 ว่า จะขยายตัวที่ 0.8% YoY หรืออยู่ในช่วงกรอบประมาณการที่ -0.5% ถึง (+) 2.5% YoY

อย่างไรก็ตาม หากทิศทางการขยายตัวของ การส่งออกสินค้าศักยภาพของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดอาหาร รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรรีไฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมถึงสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ดีต่อเนื่องได้ ก็มีโอกาที่จะปรับเพิ่มประมาณการในระยะข้างหน้า

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10397

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 30.39 Ad Value: 72,936

PRValue (x3): 218,808

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เชื้อมันสูงสุด 14 เดือน รับสัญญาณศก.พื่น

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 2560
เท่ากับ 75.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.
ที่อยู่ในระดับ 74.5 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

เชื้อมันสูงสุด 14 เดือน รับสัญญาณศก.พื่น

“หอการค้าไทย” เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ. 2560 สูงสุดในรอบ 14 เดือน รับอานิสงส์ส่งออก การท่องเที่ยวบูม และราคาพืชผลทางการเกษตรฟื้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ก.พ. 2560 โดยว่าดัชนีปรับตัวขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 64.3 เพิ่มขึ้นจาก 63.1 ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานอยู่ที่ 70.3 ปรับขึ้นจาก 69.1 ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 92.8 ปรับขึ้นจาก 91.2 ในเดือน ม.ค. 2560

โดยการปรับขึ้นของดัชนีเกือบทุกรายการเป็นผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 2560 เท่ากับ 75.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากในรอบเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 74.5 โดยถือปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 และสูงสุดในรอบ 14 เดือน ซึ่งปัจจัยบวกเกิดจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ส่งผลให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดดี

“จากการปรับขึ้นของดัชนีทุกรายการสอดคล้องกันหมด แต่ผู้บริโภคยังมีการใช้จ่ายอย่าง

ระมัดระวังช่วงครึ่งปีแรก เพราะยังไม่เห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเด่นชัด แต่มีความคาดหวังว่าการลงทุนของภาครัฐฯ จะเริ่มอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบทั้งงบประมาณกลางปี โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ซึ่งน่าจะส่งผลดีทำให้ภาคเอกชนมีการลงทุนตาม อัตราการว่างงานมีน้อยลงหรือต่ำกว่า 1% ในเดือนพ.ค.”

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังทรงตัวรวมทั้งมีราคาส่งขึ้น ขณะเดียวกันสัญญาของราคามันยังอยู่ในช่วงขี้นทำให้ไตรมาสแรกนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างโดดเด่นเนื่องจากมีความกังวลหลายด้าน

อย่างไรก็ดีต้องจับตาดูผลกระทบหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นจากการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 15 มี.ค. นี้ แต่เบื้องต้นยังมั่นใจว่า จะไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และมีโอกาสที่เงินทุนจะไหลกลับเข้าไทยเป็นบวกมากกว่าการไหลออกจากการที่ตลาดตราสารหนี้ไทยยังให้ผลตอบแทนสูง จูงใจนักลงทุน รวมทั้งการเกินดุลบัญชีเงินสะพัด ประกอบกับการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนอาจปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21599

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 43.83 Ad Value: 70,128

PRValue (x3): 210,384

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: สารจับยางไออาร์แก้ปัญหาหน้ายางโดนฝน



สารจับยางไออาร์ แก้ปัญหาหน้ายางโดนฝน

วันเสาร์สบายวันนี้มาคุยเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา กันดีกว่า ถึงแม้ราคายางตอนนี้ขยับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนพอสมควรแล้ว กิโลกรัมละเกือบ 90 บาท แต่เกษตรกรชาวสวนยางก็เชื่อว่า จะอยู่อย่างสุขสบายไร้กังวล เพราะยังมีปัญหาอมตะนิรันดร์กาลที่ต้องเจอในช่วงฝนตกอยู่ดี

สภาพภูมิอากาศบ้านเราอยู่เขตร้อนชื้นทำให้มีฝนตกชุกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ มีฝน 8 เดือน 4 เดือนมากกว่าแดดออก พอชาวสวนไปกรีดยางแล้วเกิดฝนตก น้ำยางที่กรีดมาก็ไม่สามารถเอาไปขายได้ เพราะน้ำฝนจะเข้าไปผสมรวมกับน้ำยาง ทำให้ **ค่าดีอาร์ซี** (ค่าเนื้อยางในน้ำยาง) **ต่ำกว่าปกติ** ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

ชาวสวนยางทำได้อย่างเดียวคือตัดใจว่าถึงเททั้งผลสำรวจความเสียหายจากปัญหาการทิ้งน้ำยางโดนฝนเฉพาะใน **เขตภาคใต้** ของประเทศ พบว่ามีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย **วันละ 2 แสนบาท** หรือ **ปีละ 73 ล้านบาท** ถ้าวางรวมทั้งประเทศ มูลค่าความเสียหายก็ตกปีละร้อยกว่าล้านบาท

อีกทั้งหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องชาวสวนยางก็เสี่ยงหยุดกรีดยางต่อเนื่องทั้งปีได้ ทำให้ **สูญเสียรายได้** และ **เสียโอกาส** กรีดยางในฤดูกรีดยาง

แต่ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ชื่อว่า สารจับยางไออาร์ (Innovation Rubber ; IR) เพิ่งเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วใน งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560 ที่มี **คุณพินิจ จารุสมบัติ** อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นได้ไม่ใหญ่ในงานมีจัดโชว์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราหลายอย่าง แต่ไฮไลต์อยู่ที่สารจับยางไออาร์นี่แหละ เพราะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวสวนยางเห็นผลชัดเจน

นวัตกรรมนี้เป็นผลงานของ **ศส.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี** รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ **จดสิทธิบัตร** กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

สารจับยางไออาร์ถูกคิดค้นขึ้นมาทดแทนน้ำกรดจับยางที่ใช้ในสวนยางทั่วไป มีคุณสมบัติในการแยกเนื้อยาง (Dry rubber content, DRC) ที่มีความเข้มข้นต่ำออกจากน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ **เพียงแค่หยดสารจับยางไออาร์ผสมลงไป** ในน้ำยางพาราที่โดนฝน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 50-150 **แล้วคนให้เข้ากัน เพียงเดียวเดียวก็สามารถจับเนื้อยางได้ถึง 99.9%** โดยใช้หลักการการจับยางด้วยประจุและดึงยางให้รวมตัวเป็นก้อนแก่น้ำชาวสวนยางก็นำยางพาราที่จับตัวเป็นยางก้อนไปจำหน่ายได้ทันที

นอกจากนี้สารจับยางไออาร์ยังใช้ได้กับน้ำยางทุกประเภท ทั้งน้ำยางสด น้ำยางสดผสมแอมโมเนีย น้ำยางข้น หางน้ำยาง น้ำยางเจือจางที่เกิดจากการล้างอุปกรณ์ในโรงงานน้ำยาง

จากผลการวิจัยพบว่ายางที่จับเป็นก้อนด้วยสารจับยางไออาร์มีคุณสมบัติเชิงกล ค่าความเหนียว และคุณสมบัติอื่นๆไม่แตกต่างจากการใช้น้ำกรดจับก้อน

ที่สำคัญราคาพอๆกับน้ำกรด หรืออาจจะสูงกว่า 10-15% เท่านั้น จึงถือเป็นนวัตกรรมช่วยลดความสูญเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี.

ลมกรด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5147

หน้า: B8(ล่างขวา)

Col.Inch: 28.93 Ad Value: 25,747.70

PRValue (x3): 77,243.10

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หนุนสินค้าไทยบุกจีน

หนุนสินค้าไทยบุกจีน

โพสต์ทูเดย์ - ทีเอสทีซี ชี้ 3 กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องสำอางไทย มีโอกาสค้าเจาะกำลังซื้อจีนสูง

นายยงคึกิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหารศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (ทีเอสทีซี) เปิดเผยว่า สินค้าไทยในตลาดจีนยังมีช่องว่างอีกมากมายที่จะให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไป โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ผลไม้อบแห้ง นมถั่วเหลือง ข้าวสาร หมอนยางพารา ขนมขบเคี้ยว และเครื่องสำอางด้วยเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้ซื้อชาวจีนให้ความสนใจทั้งเข้ามาชมและสั่งซื้อ

ขณะที่กฎแฉความสำเร็จ (เคียชัคเชส) ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนอันดับแรก คือ การนำสินค้าอย่างถูกต้องกฎหมาย มีสินค้าพร้อมส่ง และมีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่ง

การส่งสินค้าขั้นต่ำจากไทยมาให้ผู้ซื้อจีนทดลองชายนั้น เป็นอุปสรรคต้นๆ ด้วยผู้ประกอบการไทยอาจจะยังไม่พร้อมรับภาระนี้ โดยทีเอสทีซีจะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อชาวจีนในการมาเจอสินค้าผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมจัดส่งสินค้าให้ไปจนถึงการเก็บเงินและโอนเงินคืนกลับให้แก่ผู้ประกอบการ

“ทีเอสทีซีจะเป็นแพลตฟอร์มให้กับสินค้าไทยที่จะเข้าไปสู่ตลาดจีนอย่างครบวงจร ทั้งให้ความรู้และคำแนะนำ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าไทย ซึ่งผู้ซื้อชาวจีนสามารถเข้ามาชมและซื้อสินค้าไทยที่จัดวางภายในศูนย์ได้” นายยงคึกิจ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถใช้บริการศูนย์ทีเอสทีซีในการ

เป็นคลังสต็อกสินค้า เพื่อรองรับการรอจัดส่งตามคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) ของผู้ซื้อจีนในระบบออนไลน์ผ่านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งการค้าออนไลน์ในจีนมีขนาดใหญ่ถึง 15% ของตลาดทั้งหมด โดยเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในจีน ได้แก่ ที-มอลล์ เจ.ดี. เวิลด์ไวล์ (ของอาลีบาบา) เทาเป่า และอเมซอน เป็นต้น

สำหรับศูนย์ทีเอสทีซีอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยสินค้ากลุ่มต่างๆ ที่สนใจนำสินค้าเข้าไปสู่ตลาดจีน ซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้สนใจสมัครเข้ามาแล้วกว่า 40 ราย จากเป้าหมายทั้งหมด 200 ราย โดยคาดว่าจะครบตามเป้าหมายในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะสามารถจัดวางบูธสินค้าภายในศูนย์ได้ 1 ปี มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพียง 1 หมื่นหยวน/ปี ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24621

Col.Inch: 22.93 Ad Value: 50,446

หัวข้อข่าว: เชื้อมันฟุ้งกระจัด 14 เดือน

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 151,338

ศิลปิน: ลีลี

เชื้อมันฟุ้งกระจัด 14 เดือน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ก.พ. 60 เท่ากับ 75.8 จาก 74.5 ในเดือน ม.ค. 60 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 และสูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 64.3 จาก 63.1 ในเดือน ม.ค. 60 จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการ โดยเฉพาะยางพาราปาล์มมัน และอ้อย ส่งผลให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดดีขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่แน่นอน จากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ และการที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออก และเศรษฐกิจไทยในอนาคต และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ และราคาสินค้าที่ยังทรงตัวราคาสูง ราคาก็ยังแพงเป็นขบวน

“ภาพรวมแล้ว ดัชนีทุกรายการปรับตัวดีขึ้นผู้บริโภคยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังช่วงครึ่งปีแรก เพราะยังไม่เห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเด่นชัด แต่มีความคาดหวังว่า การลงทุนของภาครัฐจะเริ่มอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบ ทั้งงบประมาณกลางปี โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. ซึ่งน่าจะส่งผลดี ทำให้ภาคเอกชนมีการลงทุนตาม อัตราการว่างงานมีน้อยลง หรือต่ำกว่า 1% ในเดือน พ.ค. นี้เป็นต้นไป”

อย่างไรก็ดี หอการค้าฯ ยังประเมินว่า ทั้งปีนี้ เศรษฐกิจไทยจะโตได้ 3.5-4% โดยมีค่ากลางที่ 3.6% ขณะที่การส่งออกทั้งปีน่าจะโต 2-3% อัตราเงินเฟ้อ 1.5-2% ซึ่งไม่กว้างไกล เพราะสะท้อนว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น ส่วนค่าเงินบาทนั้น เจลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าช่วงนี้เงินบาทจะอ่อนค่าเร็วจาก 34.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่มองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น ซึ่งก็เป็นที่ไปตามภูมิภาค หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 15 มี.ค. นี้ รวมทั้งจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปี เพราะเฟดเชื่อมั่นว่าจะเป็ผลดีต่อเศรษฐกิจโลก.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 มีนาคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4922

หน้า: 22 (ล่างขวา), 23

Col.Inch: 94.54 Ad Value: 127,629

PRValue (x3): 382,887

คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์: 'รศ.อาชีชัน แกสมาน' ภูฏเพิ่มมูลค่ายางพารา 'ต้องระเบิดจากข้างใน ทำเอง ใ้เอง'...

'รศ.อาชีชัน แกสมาน' ภูฏเพิ่มมูลค่ายางพารา 'ต้องระเบิดจากข้างใน ทำเอง ใ้เอง'

สัมภาษณ์

ความผันผวนของราคายางพาราที่
ดิ่งลง 4 โล 100 บาท เป็นแรง
ผลักดันให้เกิดกระแสแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางอีกครั้ง แต่ก็ยังมีอุปสรรค
นานัปการที่ทำให้ไทยขยายเพิ่มปริมาณ
การใช้ยางในประเทศของภาครัฐ และ
ลดการพึ่งพาการส่งออก เดินหน้าไป
ไม่ไกลเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่เมืองไทยมีพื้นที่
ปลูกยางมากถึง 22 ล้านไร่ ในพื้นที่กว่า
60 จังหวัด มีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า
1.5 ล้านครัวเรือน

อย่างไรก็ตามกลับมีความคืบหน้าใน
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและเอกชนบาง
ราย หลังจากที่มีการนำงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา
ออกมาถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น
จนกลายเป็นสินค้าฮอตฮิต เช่น หมอน
ยางพารา แผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางปู
สระเก็บกักน้ำ ยางล้อ ดุมมือยาง เป็นต้น

"รองศาสตราจารย์อาชีชัน แกสมาน"
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มมูลค่ายางพาราและต้นแบบการผลิตยาง
พองน้ำเพื่อต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
บอกกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ทิศทาง
ที่รัฐบาลผลักดันและเกษตรกรกำลังขับ
เคลื่อนการแปรรูปอยู่ในตอนนี้เดินมา
ถูกทางแล้ว ขณะที่สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 2554 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาและบูรณาการงานวิจัยยางพารา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ต้นน้ำ
ไปจนถึงปลายน้ำ (Value Chain) ครอบคลุม
วงจรตั้งแต่การปลูก การกรีต การแปรรูป
งานวิจัย/พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัยสู่
ผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จนถึง



รหัส ข่าว: C-170313023117

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 มีนาคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4922

หน้า: 22 (ล่างขวา), 23

Col.Inch: 94.54 Ad Value: 127,629

PRValue (x3): 382,887

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์ 'รศ.อาชีวิน แกสमान' ภู่วิทยาผู้ผลิตยางพารา 'ต้องระเบิดจากข้างใน ทำเอง...'

ระดับอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนายางพารา แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การสร้างศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบยางพาราที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ร่วมให้บริการตรวจสอบคุณภาพและออกไปรับรองผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราไปแล้ว เช่น หมอน ที่นอน ยางแผ่นปูพื้นสนามกีฬา เป็นต้น

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้ามาตรวจแล้ว แต่ในกระบวนการรับรองมาตรฐานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สมอ. โดยเฉพาะหมอนยางพารา กลุ่มลูกค้าชาวจีนมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 100% ไม่มียางสังเคราะห์ผสมเข้าไป เพราะยางพาราจะมีคุณสมบัตินิ่ม นอนสบาย และยังเป็นห่วงเรื่องสารตกค้างบางชนิด ดังนั้นถ้ามีศูนย์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
แนวทางการที่ 2 คือ งานวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมทั้งการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาวัสดุใหม่หรืออาจไม่มียางพารา 100% แต่มียางไปผสมเพื่อทำให้การแปรรูปง่ายขึ้น เรียกว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก มีคุณลักษณะเด่นเหมาะสำหรับการใช้งาน เพราะยืดหยุ่นเหมือนยาง แต่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เช่น รองเท้าทั่วไป รองเท้าบูต ท่อน้ำ หรือภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองวิจัยยังไม่ออกมาสู่เชิงพาณิชย์

สำหรับแนวทางการที่ 3 คืองานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เทคนิคกระบวนการผลิตยางฟองน้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่จะต่อยอดไปสู่การผลิตโปรดักต์ได้หลากหลาย เช่น หมอน/ที่นอนยางพารา ถุงมือเคลือบยาง

"โอกาสทางการตลาดยังมีอีกเยอะ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์รองรับสังคมผู้สูงอายุ หรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เพราะยางพารามีความยืดหยุ่นสูง ลดแรง

กระแทก หรือลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม ถ้าสามารถดึงดูดคุณสมบัติเด่นของยางมาใช้ให้เหมาะสมก็จะยิ่งผลิตภัณฑ์ให้ใช้ในครัวเรือนเยอะมาก"

สำหรับตลาดหมอนยางพาราซึ่งกำลังเติบโตมากนั้น ถ้าเป็นหมอนยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ก็ยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เพราะเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการสินค้าจากธรรมชาติมากขึ้น ขณะที่จำนวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

รศ.อาชีวินยังมีมุมมองว่า ทุกครัวเรือนต้องใช้หมอนกันทั้งนั้นและประมาณ 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้ว อีกทั้งภาคการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทขยายตัว หมอน/ที่นอนก็เกิดตลาดขึ้นทุกวัน อีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศก็มีจำนวนกว่า 1.5 ล้านครัวเรือน หรือกว่า 9 ล้านคน ถ้าแต่ละคนเปลี่ยนหมอนปีเดียวก็ 9 ล้านใบแล้ว ซึ่งตอนนี้มีผู้ผลิตหมอนยางพาราราว 30 ราย ที่ใช้องค์ความรู้จากการถ่ายทอดโดยตรงจาก ม.สงขลานครินทร์ และไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันเองด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ผลิตหมอนอย่างเดียว เพราะยังสามารถทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น รองเท้าบูต รองเท้านักเรียน หากใช้ครัวเรือนละ 2 คู่ ถ้า 2 ปีเปลี่ยนครั้งก็ผลิต 1.5 ล้านคู่ต่อปี หรือไม้กวาดเก็บยาง/จอกยาง ซึ่งชาวสวนยางทุกคนต้องมีไว้ใช้

"ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศทีละนิด ๆ จากหมอน ต้นขยับขึ้นเป็นแสนต้นได้ แต่ต้องสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยเฉพาะชาวสวนยาง ถ้าไม่ใช่ยางพารา เราไม่ซื้อ ทำไม่เราตั้งค้ด้วยความยากลำบาก แต่ไปซื้อที่นอนใยสังเคราะห์หรือรองเท้าพลาสติกหมอนของเกษตรกร ผมมั่นใจ 100% เป็นยางธรรมชาติ ซึ่งจะมีคำทวน ว่าแห้วบ้าง แต่ถ้าสวย เนียบกว่า คงได้เลยว่าไม่ได้ผลิตจากยางธรรมชาติแท้" รศ.อาชีวินแนะวิธีการเลือกใช้หมอนยางพาราธรรมชาติ พร้อมย้ำว่า

"วันนี้ตลาดและกำลังซื้ออยู่ในมือ

เกษตรกร เพราะพ่อค้าทำสินค้าก็มักกลับมาขายเราอยู่ดี ดังนั้นเราจะต้องระเบิดจากข้างใน ทำเอง ใช้เอง"

รศ.อาชีวินทิ้งท้ายด้วยว่า จุดอ่อนของการแปรรูปยางคือต้องเอาภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มีการออกแบบดีไซน์ให้ตรงรสนิยมผู้บริโภค และพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย รวมทั้งรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า เพราะยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมากทั้งในเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอมน้ำย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2560

ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21599

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 6.10 **Ad Value:** 9,760

PRValue (x3): 29,280

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: จับโกงตาชั่ง



จับ โกงตาชั่ง: นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมฯได้จัดสายตรวจเฉพาะกิจ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ออกตรวจสอบสถานที่รับซื้อยางพาราอย่างต่อเนื่อง และสามารถจับกุมดำเนินคดีผู้รับซื้อยางพาราในจ.อุดรธานีและหนองคาย ได้ 2 ราย ขอให้เครื่องชั่งที่ดัดแปลงเพิ่มวงจรรีเซ็ตทอนิกส์แล้วใช้รีโมทควบคุมน้ำหนักสำหรับโกงน้ำหนัก จึงฝากเตือนเกษตรกรให้ชั่งทดสอบน้ำหนักสินค้าก่อนขาย และระวังผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วย.